



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖ / ๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี / ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่ที่ประชุม สนอ. พอรั้ม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ได้เสนอ “ร่าง” โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดี เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๔ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๔ คน ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน จำนวน ๑๒ คน และหัวหน้างานในสำนักงาน อธิการบดี จำนวน ๗๐ คน โดยจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาแต่ละงาน จำนวน ๑ ครั้ง และไปศึกษาดูงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อม และสร้างความเข้มแข็งในองค์กรในระดับหัวหน้างานของสำนักงานอธิการบดี โดยกำหนดวันจัดโครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวหน้างานในสำนักงานอธิการบดีตามที่เสนอ และ กำหนดวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๒. มอบให้หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลเป็นหัวหน้าทีมร่วมกับ หัวหน้า งานประชุม กองกลาง ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยหัวหน้างานบริหารและธุรการของทุกกอง และให้หารีหรือรูปแบบในการดำเนินงานร่วมกับงานพัฒนาบุคลากร (นายศธาวุฒิ ทิพจร)

๓. ให้กองการเจ้าหน้าที่ (นายศธาวุฒิ ทิพจร) ปรับโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ หากไม่เพียงพอให้เสนอ คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีพิจารณา

๔. สำหรับการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกอง หากจะจัดโครงการให้ใช้งบประมาณ เงินรายได้ของกอง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมิได้บังคับให้ต้องจัดโครงการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ และให้กองการเจ้าหน้าที่จัดทำ โครงการฯ เสนอที่ประชุม สนอ.พอรั้ม และคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดีพิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

  
(นางปราณี พันธุ์ภูมิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี